



คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ 432 / 2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร

ด้วยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 กำหนดให้เป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และทางวัดวชิรธรรมสาธิต เป็นสถานที่วางดอกไม้จันทน์ พิธีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัย อำนาจตามมาตรา 27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ เข้าร่วมเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร และศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ดังนี้

1. คณะกรรมการอำนวยการ

นายสมพร	สังวาระ	ประธานกรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	รองประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนัส	ดวงสุวรรณ	กรรมการ

หน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบังเกิดผลดี

2. คณะกรรมการดำเนินงาน

นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	ประธานกรรมการ			
นางปานทิพย์	สุขเกษม	รองประธานกรรมการ			
น.ส.ภรณ์กมนัส	ดวงสุวรรณ	รองประธานกรรมการ			
น.ส.ภัทรนุช	คำดี	กรรมการ	นางนวรรตน์	นาคะเสนีย์กุล	กรรมการ
น.ส.นงพร	จุพิชญ์	กรรมการ	นางธัญญา	สติภา	กรรมการ
นางลำพอง	พูลเพิ่ม	กรรมการ	นายณรงค์	หนูนารี	กรรมการ
นางนลินพร	สมสมัย	กรรมการ	น.ส.มณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
นางสุภาภรณ์	ภูระหงษ์	กรรมการ	น.ส.เกวลี	เงินศรีสุข	กรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน	ทาโสต	กรรมการ	นายไพโรจน์	อินตะภา	กรรมการ

ว่าที่ร.ต.หญิงขุนารถ สนามไชย	กรรมการ	น.ส.พิทิตา	ปราโมทย์	กรรมการ
นายสมพร โปธิศรี	กรรมการ	น.ส.สุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง	กรรมการ	น.ส.กิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ
นางกมลาลี เจษฎาวัลย์	กรรมการ	น.ส.ชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์	กรรมการ	น.ส.เมทิตา	ชัยมา	กรรมการ
นายสาธิต แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	นายสันต์	พินิจมนีรัตน์	กรรมการ
นายสุวิท ปิ่นอมร	กรรมการ	นายสมจิตร	แพทย์รัตน์	กรรมการ
นายเพชร สาระจันทร์	กรรมการ	นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ
นายศุภกิจ หนองหัวลิง	กรรมการ	นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการ
น.ส.จีระภา ชินภักดี	กรรมการ	นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ
น.ส.นฤมล รับส่ง	กรรมการ	นายวรรณธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา	กรรมการ	นางพัชรา	ไตรยวงศ์	กรรมการ
น.ส.นงคราญ คำลัยวงษ์	กรรมการ	นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	กรรมการ
น.ส.จุฬาลักษณ์ วงศ์คำจันทร์	กรรมการ	น.ส.อินทิรา	จันท	กรรมการ
น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด	กรรมการ	น.ส.ธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ
นายศรารุช คารมหวาน	กรรมการ	น.ส.อนุศรา	บุญหลิม	กรรมการ
น.ส.พนิดา ยอดรัก	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ	เชียะสวัสดิ์	กรรมการ
น.ส.วิไลภรณ์ ปิยะวงศ์	กรรมการ	นายทินกร	พานจันทร์	กรรมการ
น.ส.สุภิตา โลเกษ	กรรมการ	น.ส.ลาวัลย์	คงแก้ว	กรรมการ
น.ส.ณิชพัฒน์ เฉลิมพันธ์	กรรมการ	น.ส.อมรรัตน์	มะลิงาม	กรรมการ
น.ส.ณัฐธัญญา โมสันเทียะ	กรรมการ	นางสุภาพร	จันทร์กิตติคุณ	กรรมการ
น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม	กรรมการ	น.ส.อลิษา	ไชยรินทร์	กรรมการ
นายชนเมธี ศรีษะเทือน	กรรมการ	นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ
นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย	กรรมการ	นายสุ่มังครัตน์	โคตรมณี	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง	กรรมการ	น.ส.พรวลี	สุขสอาด	กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์	กรรมการ	นางสุมิตรา	สุวรรณธาดา	กรรมการ
นายปวิตร สมนึก	กรรมการ	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ
นางวราภรณ์ สัตยมาภากร	กรรมการ	นางบุญเยี่ยม	พิทักษ์วงศ์	กรรมการ
น.ส.อัญชญา แซ่จิว	กรรมการ	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ	น.ส.วทันยา	ใจนันทา	กรรมการ
น.ส.อรวรรณ นิมดวง	กรรมการ	น.ส.วิไลวรรณ	รัตนะ	กรรมการ
น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร	กรรมการ	น.ส.อรวรรณ	พันธุ์ภักดินทร์	กรรมการ

นายกิตติศักดิ์ โฉมวิไล	กรรมการ	น.ส.พรทิวา สมเนตร์	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปรียากร งามตรง	กรรมการ	น.ส.ณัชชา ปัญญาเมา	กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์	กรรมการ	น.ส.วราลี สิ้นจิวา	กรรมการ
น.ส.เยาวรัตน์ พรรยา	กรรมการ	น.ส.วณิชชา อเนกวิชิตยา	กรรมการ
น.ส.ศศิธร เมืองมูล	กรรมการ	น.ส.เมธาวี สุขเจริญ	กรรมการ
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย	กรรมการ	น.ส.กุลยา บุรพางกูร	กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์	กรรมการ	น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ	กรรมการ
น.ส.ศิริลักษณ์ อภิรมย์พุกษา	กรรมการ	น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ	กรรมการ
น.ส.ณิชนันท์ ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการ	น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว	กรรมการ
น.ส.เกศนี จันทร์ครบ	กรรมการ	น.ส.อุษา นะแน่น้อย	กรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อุดลย์กิตติชัย	กรรมการ	นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นางทิพย์จันทร์ หงษา	กรรมการ	น.ส.จิรา จันเล็ก	กรรมการ
น.ส.อรวรรรยา ภาคคำ	กรรมการ	น.ส.สุกัญญา มหาฤทธิ์	กรรมการ
นายสุชาติ รัตนเมธางกูร	กรรมการ	น.ส.กวินวัฒน์ กาฬดิษฐ์	กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมัน	กรรมการ	น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์	กรรมการ
น.ส.วิไลพรรณ ตงดี	กรรมการ	น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ	กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล	กรรมการ	นายชินินทร์ บัวแจ้ง	กรรมการ
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจภรณ์	กรรมการ	น.ส.ศิริมา บุญสวัสดิ์	กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน	กรรมการ	นายภาคภูมิ แก้วเย็น	กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ ขาติทองแดง	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวีโรจน์	กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล	กรรมการ	น.ส.มวารี ใจชูพันธ์	กรรมการ
น.ส.ศิราภร นาบุญ	กรรมการ	น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทด	กรรมการ
น.ส.สุธิดา แซ่หล่อ	กรรมการ	น.ส.ปรัชญา การรักษา	กรรมการ
นางจุฑามาศ วานิชขัง	กรรมการ	น.ส.เสาวนีย์ จิระสุทธิตระกูล	กรรมการ
นางโสภา พงษ์เทพปลัมภ์	กรรมการ	นางวันเพ็ญ สุขสมพืช	กรรมการ
น.ส.อรณัฏ รัตนอำภา	กรรมการ	น.ส.อาภรณ์ ผาลา	กรรมการ
น.ส.ณัฐพร อ้วนล่า	กรรมการ	น.ส.ณิชา แสงทอง	กรรมการ
น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์	กรรมการ	นายกำพล จางจะ	กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย พงศ์เกสา	กรรมการ	นายวัชระ เต่งเจริญสุข	กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด	กรรมการ	น.ส.ทัศนีย์ บุญประเสริฐ	กรรมการ
นายธวัช แจ่มแจ้ง	กรรมการ	นายค้ำนิง บุญประเสริฐ	กรรมการ
นายสมศักดิ์ สวนสุข	กรรมการ	นายกฤติเดช ชาวประเสริฐ	กรรมการ

นายธีรยุทธ	จันทร์หอม	กรรมการ	นางละออง	จันทร์หอม	กรรมการ
นางรจนา	ศิเวศกพงษ์	กรรมการ	น.ส.สุขบัญญัติ	วงษา	กรรมการ
น.ส.พวงเพชร	ชราจันทร์	กรรมการ	นางชุลีพร	บุตรศิริ	กรรมการ
น.ส.บุญเรือน	บุตรศิริ	กรรมการ	น.ส.วัลย์ดี	พิทักษ์วงษ์โยธิน	กรรมการ
นางจันทร์ทอง	บุตรศิริ	กรรมการ	น.ส.รัชณีย์	ไฟทอง	กรรมการ
นางสุทธิวรรณ	เมธาเมลิ้ง	กรรมการ	น.ส.ยุพา	พิมพ์สุวรรณ	กรรมการ
นายสิทธิโชค	สวัสดิ์	กรรมการ			

หน้าที่ 1. ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดวชิรธรรมสาธิตารวิหาร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

2. อำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่มาร่วมงาน

3. คณะกรรมการร่วมแสดงรำถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นางนวรรณ์	นาคะเสนีกุล	กรรมการ	น.ส.เมทิตา	ชัยมา	กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์	แตนวนค์	กรรมการ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ
น.ส.ชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ	น.ส.มณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
น.ส.วราลี	สินธูวา	กรรมการ	น.ส.ศิราภร	นาบุญ	กรรมการ
น.ส.พรทิพย์	นาคเกิด	กรรมการ	นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
น.ส.พนิดา	ยอดรัก	กรรมการ	น.ส.อนุศรา	บุญหลิม	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล ชูกะวิโรจน์		กรรมการ	น.ส.นฤมล	รับส่ง	กรรมการ
น.ส.นงคราญ	คำล้วยวงษ์	กรรมการ	น.ส.จีระภา	ชินภักดี	กรรมการ
น.ส.อรวรรณ	นิ่มดวง	กรรมการ	น.ส.อรวรรณ	พันธุ์ภักดีรินทร์	กรรมการ
น.ส.ปรัชญา	การรักษา	กรรมการ	น.ส.รัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ
น.ส.อรวรรณ	ภาคคำ	กรรมการ	น.ส.อาภรณ์	ผาลา	กรรมการ
นางณัฐธยาน์	สนั่นไหว	กรรมการ	น.ส.วาสนีย์	แสงดีสุ	กรรมการ
น.ส.ศิริพร	โกมารกุล	กรรมการ	น.ส.ปทุม	โสภาคณี	กรรมการ
นางธัญญา	สติภา	กรรมการ	น.ส.พัชรินทร์	ชัยทอง	กรรมการ
น.ส.เพชรวัลย์	นฤทุกษ์	กรรมการ	นางสมจิตร	บุตรลักษณ์	กรรมการ

4. คณะนักเรียนร่วมแสดงรำถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ด.ญ.ฐิติรัตน์	สีหานารถ	กรรมการ	ด.ญ.กุศลีน	ธีรพงศ์ชูโชค	กรรมการ
ด.ญ.ชาริตา	ชมพูสิงห์	กรรมการ	ด.ญ.ชนิตา	เยาวบุตร	กรรมการ

ด.ญ.ธัชนันท์	ศิลาสิน	กรรมการ	ด.ญ.พิชชาภา	ปิ่นสุวรรณ	กรรมการ
ด.ญ.ศศิวิมล	จิรกุลถวิล	กรรมการ	ด.ญ.กฤตพร	ทัศนสว่างคุณ	กรรมการ
ด.ญ.ทอฝัน	แจ่มใส	กรรมการ	ด.ญ.ปารณีย์	วิเวก	กรรมการ
ด.ช.ปฐพณ	ชุกління	กรรมการ	ด.ช.ธีรพล	हनันเรื่อง	กรรมการ
ด.ญ.หทัยชนก	ดวงงาม	กรรมการ	ด.ญ.ปวีณ์นุช	กล้วผิต	กรรมการ
ด.ญ.สวิตตา	จักรแก้ว	กรรมการ	ด.ญ.ธันยพร	ศรีโรจน์	กรรมการ
ด.ญ.นิชาพัชร์	อ่อนหวาน	กรรมการ	ด.ญ.อริศรา	แก้วเลิศโกไคย	กรรมการ
ด.ญ.สุจิตรา	เขี้ยวปาน	กรรมการ	ด.ญ.เจษรินทร์	ดวงงาม	กรรมการ
ด.ญ.อาทิตย์	กะตะศิลา	กรรมการ	ด.ญ.พรพษา	บุญยืน	กรรมการ
ด.ช.พรนิมิตร	คิดชอบ	กรรมการ	ด.ญ.ศุภรดา	ขุนชาญโหมด	กรรมการ
ด.ญ.พิพรรษพร	พุลนาท	กรรมการ	ด.ญ.ปาริชาติ	สุमितไพบูลย์	กรรมการ
ด.ญ.เปรมยุตา	หมุ่สีโทน	กรรมการ	ด.ช.กฤติพงศ์	แสงสิงห์	กรรมการ
ด.ญ.วิมลรัตน์	พอใจ	กรรมการ	ด.ญ.ดรุณี	ศรีขุนทด	กรรมการ
ด.ญ.ธารารัตน์	ข้าเพ็ง	กรรมการ	ด.ญ.สิริวิภา	จรัสพันธ์	กรรมการ
ด.ญ.นิรัตติย	ผาสุกจิตต์	กรรมการ	ด.ญ.นภัสสร	พลเสน	กรรมการ
ด.ญ.ณัฐริกร	อุ่นใจ	กรรมการ	ด.ญ.ศศพินท์	คำมีนา	กรรมการ
ด.ญ.อินทิรา	หิงวัน	กรรมการ	ด.ญ.ธัญญามาศ	กิ่งแก้ว	กรรมการ
น.ส.กรวีร์	เหล่าศรี	กรรมการ	น.ส.ณัชญา	วงศ์ญาติ	กรรมการ
น.ส.อัญชลี	แนบคำ	กรรมการ	นายณัฐดนัย	สุขจิตธรรม	กรรมการ
น.ส.กรชนก	ระย้า	กรรมการ	น.ส.วรรณษา	สิงห์สีโว	กรรมการ
น.ส.รัฐญา	รื่นพิทักษ์	กรรมการ	น.ส.อมรรัตน์	ราชชมพู	กรรมการ
น.ส.ศิริวิภา	ปรางค์ศรี	กรรมการ	น.ส.นารีรัตน์	โพธิ์ศรีทอง	กรรมการ
น.ส.คชาภรณ์	พันธุ์สมุท	กรรมการ	น.ส.สุภาวดี	ล้อมลาย	กรรมการ
น.ส.นภัสสร	ศรีไทย	กรรมการ	น.ส.สุภาภรณ์	ไกรศรีวัฒนะ	กรรมการ
น.ส.นิศารัตน์	ขวัญแก้ว	กรรมการ	น.ส.วิรินทร์	ทัศนสว่างคุณ	กรรมการ
น.ส.ดวงกมล	แก้ววนิก	กรรมการ	น.ส.ลลิตา	อำเอื้อ	กรรมการ
น.ส.สุภาพร	โล่เล็ก	กรรมการ	น.ส.เบญจรัตน์	พรหมศิลป์	กรรมการ
น.ส.ทรรคมน	อัสัญญากรณ์	กรรมการ	น.ส.วริศรา	มีทอง	กรรมการ

หน้าที่ ผึกซ่อมรำถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัชกาลที่ 9

5. คณะกรรมการจัดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

น.ส.อินทิรา	จันโต	กรรมการ	น.ส.ธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ	กรรมการ
น.ส.นฤมล	รับส่ง	กรรมการ	นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ	เซียะสวัสดิ์	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งมล	ชุกะวิโรจน์	กรรมการ
น.ส.สุนทรี	วีระปรีชา	กรรมการ	น.ส.พิพิตา	ปราโมทย์	กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ์	สร้อยเงิน	กรรมการ	นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการ
น.ส.เกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ	น.ส.กนกภรณ์	โพธิ์เขียว	กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ	น.ส.อรวรรณ	นันทวง	กรรมการ
น.ส.อรวรรณ	พันธุ์ภักรินทร์	กรรมการ	นายสันต์	พินิจมณีรัตน์	กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์	แดนวงศ์	กรรมการ	นายสมังครัตน์	โคตรธรมณี	กรรมการ
นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์	กรรมการ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ
น.ส.อัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการ	น.ส.อนุสรာ	บุญหลิม	กรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ	นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
นายสุกฤทธิภูมิ	ดวงงาม	กรรมการ	นายชูชัย	ชูเลิศ	กรรมการ
นายพัทธดนย์	คุ้มถนอม	กรรมการ	นายศรายุทธ	แซ่อึ้ง	กรรมการ
นายธนภัทร	คำวงษ์	กรรมการ	นายธาดา	คะนานัน	กรรมการ
นายธีรวัฒน์	นิลขำ	กรรมการ	นายจิตริน	เพ็งแจ่ม	กรรมการ
นายศุภกิจ	ปรารังริน	กรรมการ			

หน้าที่ 1. ดูแล นักเรียนให้จัดกิจกรรมนิทรรศการ ณ วัดวชิรธรรมสาธิตรววิหาร

2. อำนวยความสะดวก และบริการประชาชนที่มาชมนิทรรศการ

6. ครูที่ควบคุมนักเรียนบรรเลงดนตรีไทย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	กรรมการ	น.ส.ชลิตา	บุญรักษา	กรรมการ
----------	--------------	---------	-----------	----------	---------

หน้าที่ 1. ดูแล ฝึกซ้อม ควบคุมนักเรียน

นักเรียนที่ร่วมบรรเลงดนตรีไทย งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

ด.ญ.อารียะ	คำภีระ	กรรมการ	ด.ญ.นัชชา	ชอยประเสริฐฐานภา	กรรมการ
ด.ญ.วรรณศิลป์	บัวทอง	กรรมการ	ด.ช.ปัญญาธร	ถั่วทอง	กรรมการ
ด.ช.ชลภัทร	สกุลจินดา	กรรมการ	ด.ญ.ดลลดา	โรจน์ธรรมา	กรรมการ
ด.ญ.ปาไลตา	คงลายทอง	กรรมการ	ด.ช.พีรวุฒิ	เมืองโคตร	กรรมการ

น.ส.พิมพ์กานต์	เพ็ญพรหม	กรรมการ	น.ส.มยุรินทร์	บุตรเพ็ชร	กรรมการ
น.ส.ปรียาภรณ์	พูลละม้าย	กรรมการ	น.ส.ธมวรรณ	คงลายทอง	กรรมการ
นายชานนท์	บุญชิต	กรรมการ			

7. คณะกรรมการดูแลต้อนรับ พระภิกษุสงฆ์และพระคุณเจ้าที่มาร่วมงานพระราชพิธี

ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

นายณรงค์	หนูนารี	กรรมการ	นายสุชาติ	รัตนเมธาภรณ์	กรรมการ
นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน	กรรมการ	นายชนเมธี	ศรีษะเทือน	กรรมการ
นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์	กรรมการ	นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	กรรมการ
นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ	นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	กรรมการ
นายไพโรจน์	อินตะภา	กรรมการ	นายสันต์	พินิจมณีรัตน์	กรรมการ
นายสมภูมิ	ภาษาดี	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.ประจักษ์	จอมทอง	กรรมการ
นายสมังครรัตน์	โคตรมณี	กรรมการ	นายกิตติศักดิ์	โถมวิไล	กรรมการ
นายชินนทร์	บัวแจ้ง	กรรมการ			

หน้าที่ อำนาจความสะดวก ดูแลต้อนรับ พระภิกษุสงฆ์และพระคุณเจ้าที่มาร่วมงาน

8. คณะกรรมการดูแลการจราจรและยานพาหนะ

นายศุภกิจ	หนองหัวลิง	กรรมการ	นักการภารโรง	กรรมการ
-----------	------------	---------	--------------	---------

หน้าที่ ดูแลบริเวณลานจอดรถ และอำนวยความสะดวกในการจอดยานพาหนะ

9. คณะกรรมการอำนวยความสะดวกและบริการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม

ไบเทค บางนา

ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ	เชียะสวัสดิ์	กรรมการ	ว่าที่ร.ต.หญิง กิ่งกมล	ชุกะวิโรจน์	กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์	ตระกูลสถิตมัน	กรรมการ	นักเรียน ชุมชุม	นักศึกษาวิชาทหาร	กรรมการ

หน้าที่ นำนักเรียน ชุมชุม นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมอำนวยความสะดวกและบริการ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สั่ง ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสมพร สัจจวาระ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต